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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม 
  

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา ครั้งที่ 2/2568 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568  
- ปรับเพิ่มข้อความ ในหน้าที่ 12 วาระเพื่อพิจารณา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ข้อที่ 9 เรื ่องการ

มอบหมายและถ่ายทอดงานสำหรับที่ปรึกษา ตามที่ อ.ปณภัฏ เสนอ และ รับรองรายงานการ
ประชุม 

 
วาระแจ้งเพื่อทราบ 
1. สรุปข้อเสนอแนะและการต่อยอดเพื่อการพัฒนา การเยี่ยมสำรวจประกันคุณภาพภายใน 
- พิจารณาเพิ่มแผนพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ และการใช้ข้อมูลจริง เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการภาควิชาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
- พิจารณาให้แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่ยั ่งยืน ครอบคลุม

บุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม ่
ข้อเสนอจากที่ประชุม: 



- การติดตามตัวชี้วัด ให้แต่ละฝ่ายติดตามงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หาดยังไม่มีตัววัดขอให้
กำหนดตัววัดเพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาเป็นไปอย่างเป็นระบบ 

- แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
• กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอาจารย์ (สาย ก) ตามแผนพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 
• ต้องมีรายงานความก้าวตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน้าทุก 6 เดือน 
• อนุญาตให้บุคลากรเลือกที่ปรึกษา (Mentor) ได้เอง แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก 

Mentor 
• กำหนดให้แผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์เป็น Compulsory สำหรับผู้ช่วยอาจารย์หรือ

อาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี 
• อาจารย์ที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี สามารถเข้าร่วมแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรนี้ได้โดย

สมคัรใจ 
 
 

วาระสืบเนื่อง 
1. ความคืบหน้างานอบรมวิชาการ สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา 
- เสนอขอใช้พ้ืนที่โถงช้ัน 1 อาคารศรีสวรินทริาเพ่ิมเติม 
- เสนอให้เชิญชวนหน่วยงานภายในคณะมาตั้งบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานของ

คณะฯ 
- มอบหมายใหอ้นุกรรมการฝ่ายการเงินพิจารณาการกำหนดจำนวนบูธและคิดอัตราค่าบูธ 
- มอบหมายให้คุณภคพล และ คุณสมโภช ประสานขอใช้พื้นที่ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา และขอ

อนุมัติแก้ไขค่าใช้จ่ายโครงการเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายช้ัน 1 เพิ่มเติม 
 

2. ความก้าวหน้าการเปลี่ยนตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์เป็นอาจารย์ 
 

คุณสมบัต ิ อ.ปัทมาสน์ อ.ธนัสถ์ อ.ฆนัท 
1.  ผ่านการอบรมโครงการสู่ความเป็นเลิศอาจารย์แพทย์  18-29 

ม.ค. 64 
4-22 

พ.ย. 62 
2.  มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็น original article อย่างน้อย 1 

เรื่อง ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 เป็นอย่างน้อย 
โดยมีบทบาทเป็น first author หรือ corresponding author 

  ✓ 

3.  ผ่านเกณฑ์ประเมินทักษะการสอนและเจตคติของความเป็นครู 
โดยคณะกรรมการประเมินแฟ้มสะสมงานด้านการศึกษาของ
คณะ  

  ✓ 

4.  ประเมินผลการสอน ตามแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง และ
แบบประเมินผลการสอน 

   

5.  อื่นๆ ตามที่ภาควิชากำหนด  
 Effective preclinical teaching 

 
✓ 

 
 

 



 Coaching and mentoring roles of medical teachers 
 การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ 

✓ 
✓ 

 
✓ 

 

วาระเพื่อพิจารณา 
1. การรายงานอบุัติการณ์ของภาควิชา 
มีการรายงานอุบัติการณ์ 4 อุบัติการณ์ คือ บุคลากรไม่ได้มาปฏิบัติงานตามเวลาที่ได้มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ข้อเสนอจากที่ประชุม: 
- รวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน ตารางคุมแลป ซ้อมแลป การจองห้อง ทุน

วิจัย งานวิจัย และการใช้เครื่องมือ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแพลตฟอร์มกลางที่จะใช้เป็นศูนย์
รวมข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หรือสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนได ้

- พิจารณาว่าหากจะจัดทำแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถขอทุน ฉก. ส่วนที่ 3 ของคณะได้หรือไม่ 
 

ฝ่ายบริหารและวิชาการ 
 ไม่ม ี

 

ฝ่ายบริการและครุภัณฑ ์
2. สรุปผลการพิจารณาวางแผนงบลงทุน (ครุภ ัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2570 และ

บำรุงรักษาปีงบ 69 
 



 
 

 
 



3. แนวทางการพิจารณาวางแผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์) และระบบบำรุงรักษา ในปีถัดไป 
• ควรดำเนินการล่วงหน้า 
• ฝ่ายบริการและครุภัณฑ์ ตรวจสอบและพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ขอซ้ำซ้อนและการจัดสรร

ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
• ประเมินเหตุผลความจำเป็นในการขอครุภัณฑ ์
• สำรวจจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมอายุการใช้งานและสภาพของอุปกรณ์ที่มี เพื่อประเมิน

ความจำเป็นในการจัดซื้อใหม่หรือซ่อมแซม 
• จัดสรรครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ใช้งานต่างๆ 
• จัดตั้งครุภัณฑ์ส่วนกลางเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงและใช้ได้ตามความจำเป็น 
• ฝ่ายบริการและครุภัณฑ์จะจัดทำสรุปเพื่อเสนอความเห็นสำหรับการพิจารณา 

ข้อเสนอจากที่ประชุม: 
- มอบหมายให ้อ.ปณภัฏ สำรวจจำนวนที่ม ีและความต้องการใช้ Auto Pipette และ Centrifuge 
- อ.นราวุฒ ิเสนอขอต้ังงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่อง Patch Clamp ทดแทนเครื่องเดิม 
- การจัดห้องพักเจ้าหน้าที่ เสนอให้เจ้าหน้าที่ 8 คน ที่ปัจจุบันนั่งในห้องปฏิบัติการชั้น 13 ย้ายมา

นั ่งที ่ห้อง 1337 (แลป GI) เพื ่อความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อควรปฏิบัติในการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

- ภาควิชามีแผน Re-location ห้องปฏิบัติการในอนาคต โดยมอบหมายให้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
และ ฝ่ายบริการครุภัณฑ์ ประชุมวางแผนและดำเนินการต่อไป 

 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 ไม่ม ี
 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

 

4. เกณฑ์การสอบวัดคุณสมบตัิ (Qualifying examination) 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาส่งเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ที่ได้ปรับแก้ตามคำแนะนำจากที่ประชุมฝ่าย

บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568  



 

 
 
 
 
 



 

 
- ในสไลด์แรก ให้ขยับ bullet ที่ 4 ขึ้นมาเป็นข้อแรก  
- เพิ ่มข้อความ “กรณีที ่น ักศึกษาผ่านการสอบข้อเข ียนแล้ว ให้ข ึ ้นอยู ่ก ับดุลยพินิจของ

คณะกรรมการว่าจะให้สอบ oral หรือไม”่ 
 
 
 



5. การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา 
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่า

ดีเด่นบัณฑิตศึกษา ประจำป ี2568 
 

 
 

 



 
 

 
มติที่ประชุม: ไม่เสนอรายชื่อศิษย์เก่าเพื่อเสนอเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในปีนี้  เนื่องจากรายชื่อศิษย์เก่าที่

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเสนอมามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ 
 
 
 



6.  การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาบัณฑิต รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ต้องจัดประชุมความก้าวหน้าจริง โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะ

ส่ง อาจารย์ที่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไปสังเกตการณ์ 

 
สรุปแนวทางการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์: 

- กำหนดเวลารายงานความก้าวหน้า: 
- ดำเนินการทุก 6 เดือน 
- ภาคเรียนที่ 1 รายงานภายใน เดือนธันวาคม 
- ภาคเรียนที่ 2 รายงานภายใน เดือนพฤษภาคม 

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา: 
- ต้องมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกครั้ง 
- คณะกรรมการต้องเชิญอาจารย์ตัวแทนจากฝ่ายบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

เงื่อนไขการอนุมัติรายงานความก้าวหน้า: 
- หากไม่มีการประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของคณะกรรมการที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรจะ

ไม่อนุมัติรายงานความก้าวหน้า 
ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า: 

- นักศึกษาส่งรายงานให้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลักแจ้งให้ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ทราบ 
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลักแจ้งวันประชุมไปยัง ฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 
 
 
 



7. นักศึกษาบัณฑิตขอใช้ห้องนักศึกษารวมเป็นห้องประจำของนักศึกษา 
นักศึกษาบัณฑิตสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขอใช้ห้องนักศึกษารวม (ห้อง 1334) เป็นห้อง

ประจำของนักศึกษาบัณฑิต 
- อนญุาตให้นักศึกษาบัณฑิตใช้ห้อง 1334 ร่วมกัน และมอบหมายให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษากำหนดแนว

ทางการใช้ห้อง 
 
ฝ่ายบริการการศึกษา 
 ไม่ม ี

 
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
 ไม่ม ี

 
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
8. การเพิ่มข้อมูลแสดงความโดดเด่นของบุคลากรในเว็ปไซต์ภาควิชา 
ด้านวิจัย 
• ค่า Field-weighted citation impact 
• ค่า citation 
• ค่า H-index 
• Sustainable development goals 
• ผลงานอื่นๆ ตำรา หนังสือ ผลงานนวัตกรรม  
ด้านการศึกษา 
• ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของม.มหิดล (MUPSF) 
• ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF 
 



 
ข้อเสนอจากที่ประชุม: ควรแสดงผลงานรางวัลด้านต่างๆ ของอาจารย์ด้วย 
 
9. การติดตามผลปฏิบัติงานและการขาดหรือมาสายของบุคลากรที่มีข้อตกลงการปฏิบัติงาน

เพิ่มเติม 
ข้อเสนอจากที่ประชุม: คณะกรรมการประเมินไม่ควรแจ้งโทษภาคทัณฑ์เป็นการส่วนตัว  แต่ให้

ดำเนินการแจ้งบุคลากรโดยมี คณะกรรมการบริหารภาค ร่วมกับ ตัวแทนจากคณะ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและนิติกร เข้าร่วมในการแจ้งข้อมูล 
 

10. การพิจารณาตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการรวบรวมภาระงานประจำของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

สำหรับรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี เนื่องจากแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานในภาควิชาเพียง 2 ปี ซึ่งมีระยะเวลา
จำกัด และผู้สมัครแพทย์ใช้ทุนมีจำนวนน้อยหรือไม่สม่ำเสมอ เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว จะขออนุมัติกำหนด
กรอบอัตรากำลังใหม่ให้สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง 

มติที่ประชุม: เสนอให้ขอกรอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาใหม่ก่อน หากไม่สามารถดำเนินการได้ จึง
พิจารณา เปลี่ยนกรอบตำแหน่งจากนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิชาการศึกษา 

 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
 



11. กำหนดการประชุมอาจารย์ของภาควิชา 
ศุกร์ 21 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
หัวข้อ ประชุมอาจารย์ของภาควิชาด้านการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย 
• ที่ปรึกษา 
• อาจารย ์
• หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและบริการ 
• ผู้ช่วยอาจารย์ 
• แพทย์ใช้ทุน 
 

เวลา หัวข้อ ผู้ดำเนินการ 
9.00 – 9.30 น. วัตถุประสงค ์

ข้อสังเกตจากฝ่ายการศึกษา 
อ.สรชัย 

9.30 – 10.00 น. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การจัดการสอน อ.เรวิกา, อ.ยอดยิ่ง 
10.00 – 11.00 น. เรื่องหารือจากฝ่ายบัณฑิตศึกษา อ.เรวิกา 
11.00 – 12.00 น. เรื่องหารือจากฝ่ายบริการการศึกษา อ.ฉนัทชา, อ.ทักษอร 

 
12. สัมมนาภาควิชา - บทบาทและความจำเป็นของภาควิชาสรีรวิทยา: รากฐานสู่ความยั่งยืนใน

คณะแพทยศาสตร์ 
- เลื่อนของวันพุธ 26 มีนาคม ที่เป็นบุคลากรสายวิชาการออกไปก่อน 
 
วาระอื่นๆ 
13. การสวมเสื้อกาวน์ในการสอน 
- ในการสอนปฏิบัติการ หากการเรียนการสอนนั้นไม่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือสารเคมี ไม่ต้อง

สวมเสื้อกาวน ์
 

14. การมอบหมายงานเจ้าหน้าที่วิจัยใหม ่
 - ขอให้มอบหมายภาระงานให้ คุณอณัฐธิมา กาญจนสมบัต ิช่วยงานวิจัยอาจารย์รุจภพ 
 
15. การรับนักศึกษา MUIC หรือ นักศึกษา 
- การดูแลนักศึกษา: ขอให้อาจารย์ที ่ร ับเป็นที ่ปรึกษานักศึกษาจาก MUIC มอบหมายให้มี 

เจ้าหน้าที่ดูแล นักศึกษาโดยตรง ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาและทำวิจัยในภาควิชา ต้องศึกษา
ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น แนวปฏิบัติในการ
ใช้หอ้งปฏิบัติการ เป็นต้น 

 

ปิดประชุมเวลา: 12.53 น. 
 

        สุนทรี บันทึก/พิมพ์ 
อ.สรชัย ตรวจทาน 



 


